



Title :	ประชุมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เดลินิวส์
Date :	ปาง 6 ตุลาคม 2559 ๑๗ (1)

ประชุมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวให้โอวาทในกิจกรรมประชุมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 จาก 9 สำนักวิชา จำนวนทั้งสิ้น 1,075 คน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ณ หอประชุมสมเด็จพระย่า โดยได้กล่าวว่า ในปัจจุบัน ตลาดแรงงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยทุ่มเทเป็นอย่างมาก และการฝึกปฏิบัติงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนในสถานประกอบการจริงได้อย่างเด่นชัด พร้อมทั้งฝากแนวปฏิบัติให้นักศึกษาฝึกงาน คือ ต้องมีสัมมาคารวะ รักษาเวลา และรับผิดชอบ

ภารกิจอย่างเต็มกำลัง โดยก่อนหน้านี้อาจได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในหลากหลายด้านให้กับนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานทั้งทางด้านการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บุคลิกภาพ เป็นต้น ซึ่งเหล่านักศึกษาฝึกงานถือเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างชื่อเสียงและแสดงออกถึงคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

“เป้าหมายของการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงนั้นมี 2 ประการ อย่างแรก คือให้เป็นที่ไปตามหลักสูตร ส่วนอีกอย่างที่เป็นประโยชน์และสำคัญมากที่สุด ก็คือคาดหวังให้นักศึกษาฝึกงานได้รับประสบการณ์ตรง ได้เปิดโลกกว้างให้เห็นว่าชีวิตการทำงานที่แท้จริงเป็นอย่างไร นอกจากเรียนรู้งานแล้วยังจะได้เรียนรู้ชีวิต สิ่งที่จะได้เจอมีทั้งตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่ไม่ดี สิ่งไหนที่ดีก็ควรนำมา



Title :	อุทิศใจให้เด็กด้อยโอกาส
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เดลินิวส์
Date :	สำนักพิมพ์ประชาชนเพื่อคนไทยทุกกลุ่ม พุทธศักราช 2554 ฉบับเช้า (2)



ใช้นำมาเป็นแบบอย่าง เพราะฉะนั้นต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ถ้าไปฝึกงานแล้วไม่ได้ทำอะไรกลับมา นับเป็นการขาดทุนมหาศาลในชีวิต

และสิ่งที่ยากจะแนะนำนักศึกษาในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมก็มีหลายด้านคือ ทุกสถานที่ที่มีกฎระเบียบที่เราต้องปฏิบัติตาม อย่าถือว่าเราเป็นเพียงนักศึกษาจะละเลยไม่ได้ สิ่งที่สำคัญมากคือการตรงต่อเวลา ทั้งการส่งงานและการเข้างาน ไปสายหนึ่งนาทีก็คือสาย ต้องมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อย หากประสบปัญหาหรืออุปสรรคต้องแจ้งให้เขาทราบ คำพูดที่ต้องมีติดปากคือ "มีอะไรให้หนูช่วยไหม มีอะไรให้ผมช่วยอีกไหม" มันแสดงถึงความมีน้ำใจและความกระตือรือร้น

ในการทำงาน เขาจะรู้สึกว่าคุณคนนี้มีความน่ารัก และที่ขาดไม่ได้คือต้องมีความเคารพนับไหวเมื่อเจอรุ่นพี่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ ความนอบน้อมจะนำมาซึ่งเมตตาตามหาหมยมมากกว่าไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ อย่างลืมว่าเราคือตัวแทนของมหาวิทยาลัย ทั้งมารยาท ทั้งการแต่งกาย การแสดงออกต่างๆ จะสะท้อนกลับมายังสถาบัน ประการสุดท้าย หากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต้องแจ้งทางมหาวิทยาลัยโดยด่วนเพื่อหาทางช่วยเหลือ เพราะคนที่ห่วงใยเราที่สุด ก็คือครูบาอาจารย์และครอบครัว ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อนำสิ่งที่เรารู้กลับมาพัฒนาตนเองและพัฒนาบ้านเมืองต่อไปในอนาคต" อธิการบดีมฟล.กล่าว